



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๒๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๒ มูลค่าข่าว ๕๓,๗๐๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## กทม.โชว์ชุมชนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักสิ่งแวดล้อมจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง "ชุมชนสีเขียว ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีความสุข" ตามโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี นายไพโรจน์ โชติกส์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม นายภาณุวัชร อ่อนเทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ผศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนางสาวยุพิน สงวนวณิช ประธานชุมชนสงวนคำ ร่วมเสวนาในหัวข้อ แนวนโยบายของกรุงเทพมหานครต่อแนวคิด "ชุมชนสีเขียว (Green Community)" แนวทางการพัฒนาชุมชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนสีเขียว ผลสำเร็จของชุมชนสงวนคำ การให้การสนับสนุนของสำนักงานเขตในการดำเนินการของชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนสีเขียว

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ในส่วนของภาคประชาชนนั้น กรุงเทพมหานครต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการปรับตัวเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยปรับการใช้ชีวิตประจำวันทีคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น ทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกต้อง การแยกประเภทขยะไปใช้ประโยชน์ การลดการทิ้งขยะถึงประตู และนำขยะที่ยังไม่ผ่านการบำบัดลงแม่น้ำคลอง การลดการใช้พลังงาน เช่น การใช้ขนส่งมวลชน การใช้จักรยาน การประหยัดพลังงานในอาคาร การลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ ซึ่งหนึ่งในชุมชนทีประสบความสำเร็จถือเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมคือ ชุมชนสงวนคำ เขตหนองแขม ทีสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของคนใน

ชุมชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ดี ทั้งด้านขยะ น้ำเสีย พื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์พลังงาน การจัดกิจกรรมเสวนาในหัวมีเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมได้รับรู้และตระหนักถึงปัญหาทีอาจเกิดขึ้นหลังการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และเข้าร่วมมือทีปรับตัวโดยปรับวิถีการดำรงชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวอย่างทีดีให้กับนักท่งเกี่ยวข้องชาวต่างชาติทีเข้ามาท่งเกี่ยวในกรุงเทพฯ เช่น การแยกขยะก่อกองทิ้ง การไม่ทิ้งขยะในทีสาธารณะ การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว การใช้ล้ออย่างประหยัด การใช้จักรยาน การเดินหรือใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

